



**KMUTNB**

# ข่าว มจพ.

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**  
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB)

- มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ชนะเลิศรางวัลนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดีเด่นระดับกรม ในการบริหารและการจัดการ เพื่อการพัฒนาวิชาการ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐดีเด่น จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- มหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 7 สมัย มากที่สุดในโลก

ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 วันที่ 29 ม.ค. – 2 ก.พ. พ.ศ. 2561

## มจพ. จับมือไปรษณีย์เปิดให้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBOX)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เพื่อตอบโจทยให้กับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกรับพัสดุที่บ้าน ซึ่ง **ตู้ iBOX คือ ตู้ล็อกเกอร์ที่สามารถนำจ่ายพัสดุให้แก่ผู้รับ โดยมีระบบตรวจสอบยืนยันความถูกต้องด้วยรหัสผ่าน (One time password หรือ OTP)** เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการที่ไม่อยู่บ้าน หรือไม่สะดวกรับพัสดุที่บ้านให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการ เหมาะกับ ‘ไลฟ์สไตล์’ หรือ ‘รูปแบบการใช้ชีวิต’ ในยุค 4.0 นี้จริงๆ ใช้งานไม่ยุ่งยาก โดยตู้ iBOX ถูกออกแบบมาให้ใช้บริการที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถตรวจสอบได้ 24 ชั่วโมง ซึ่งบริการตู้ iBOX จะรองรับเฉพาะสิ่งของแบบมีหลักฐาน ได้แก่ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS), ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน พัสดุ

สืบเนื่องจาก กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร. สุชาติ เศียงฉิน อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ รักษารินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป, นางพรรณราย เจริญอุ้มพร หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ และนางจินตนา ช่อสัมฤทธิ์ กลุ่มงานสารบรรณ สารระของการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการรับจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน และพัสดุ EMS กรณีการสั่งซื้อสินค้าส่วนตัวของบุคลากร มจพ. ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมากในแต่ละวัน และเพื่อรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึงของบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้ประสานกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาพระจอมเกล้า โดยมีมติให้เปิดให้บริการจากไปรษณีย์ **“ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBOX)” เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการรับพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน และพัสดุ EMS ได้มากขึ้น** ซึ่งขณะนี้ ปณท เดินหน้าขยายจุดติดตั้งตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะหรือตู้ iBOX ลงที่ทำการไปรษณีย์ 28 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อจากนั้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยนางจินตนา ช่อสัมฤทธิ์ ได้ประสานงานกับนายอรุณพล พุทธิจิรากร รักษาการหัวหน้าไปรษณีย์พระจอมเกล้า เรื่องการขอติดตั้งตู้ iBOX เพื่อเปิดให้บริการโดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ, อาจารย์รักษารินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ให้คำแนะนำและกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการติดตั้งตู้ iBOX ดังกล่าวภายใน มจพ.

ลักษณะเด่นของตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBOX) นี้สามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง **เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการบริหารจัดการพัสดุส่วนตัว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเอกสารและการปฏิบัติงานของทางราชการ ขอเชิญผู้ที่สนใจใช้บริการตู้ iBOX** โดยสามารถใช้บริการได้ง่าย เพียง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. แจ้งผู้ฝากส่งให้เจ้าหน้าที่ถึงผู้รับที่ตู้ iBOX ที่จะรับพัสดุ 2. รอรับข้อความ SMS ยืนยันจากทางไปรษณีย์ไทย และ 3. เข้าไปรับพัสดุที่ตู้ iBOX ด้วยการเสียบบัตรประชาชน และกรรหัส OTP ที่ได้รับ ซึ่งผู้รับบริการต้องมารับพัสดุภายใน 48 ชั่วโมง หากเกินกำหนด พัสดุจะถูกนำกลับมารอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง **บัดนี้ ไปรษณีย์ไทย สาขาพระจอมเกล้า ได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBOX) เสร็จเรียบร้อยแล้ว** ซึ่งตู้ iBOX จะอยู่บริเวณด้านข้างของที่ทำการไปรษณีย์พระจอมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

[Type here]

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางจินตนา ช่อสัมฤทธิ์ กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.1107 หรือ ติดต่อสอบถามโดยตรง ณ ที่ทำการไปรษณีย์พระจอมเกล้า

งานวันรมน้ำใจชาว มจพ. “59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์  
ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี”

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานวันรมน้ำใจครบรอบวันสถาปนา 59 ปี ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดงานวันรมน้ำใจชาว มจพ. “59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี” ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และสื่อมวลชน

**วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561** กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ / พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาทูชนิยาจารย์” ภาคบ่าย การสัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคค่ำ พิธีเปิดงานวันรมน้ำใจชาว มจพ. “59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี”

**วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561** การสัมมนาทางวิชาการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1121,1166,1175 หรือ [www.kmutnb.ac.th](http://www.kmutnb.ac.th)

รอบรู้ มจพ.

1. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Ph.D. Industrial and Organizational Psychology) รับสมัครออนไลน์ รอบที่ 1 วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 และรอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2561 (เปิดรับผู้จบปริญญาโททุกสาขาวิชา) เปิดภาคเรียนวันที่ 6 สิงหาคม 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408 บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 064-578-9259, 061-951-5162 อาจารย์ประจำหลักสูตร

2. สมาคมศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วย ศ.ดร. อีรุฑติ บุญยโสภณ อธิการบดี มจพ. วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แคราย อัตราค่าสมัครประเภททีม **ทีมกิตติมศักดิ์** ทีมละ 10,000 บาท และ**ทีมทั่วไป** ทีมละ 4,000 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปัทมา โตะศิริภู โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3524 โทรสาร 0-2587-2096

3. สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616, 2617 หรือ E-mail : [bkf@kmutnb.ac.th](mailto:bkf@kmutnb.ac.th)

วิทยุฯ ตรีวัฒนพลา/ท่า  
☎ 1121